

## Đêm Noel Vùng Dãy núi Suối Máu (1978)

Viết bởi V. Sáu

Tháng bảy, 12 Tháng 11 2011 13:12

---

Cuộc biểu tình bất bạo động của hơn 10 ngàn tù nhân Chánh Trị - được gọi là "Hội Cội Tội Tội" - diễn ra trong đêm Giáng Sinh 24 tháng 12-1978 tại trại tù Suối Máu (Tân Hiệp, Biên Hoà)... được anh em tù nhân chánh trị gọi là "Đêm Noel Vùng Dãy" - là một sự kiện lịch sử - đánh dấu một bước ngoặt quyết định của công cuộc đấu tranh giành tự do cho các trại tù công sản từ sau tháng 4-1975 cho tới thời điểm đó. Nó được biết là vì cuộc tranh đấu nổ ra rất bất thường, được loạt, phải diễn ra nhanh chóng và quy mô trên toàn thể 5 trại: K1, K2, K3, K4 và K5, mà trong đó yêu cầu Tôn Giáo đã được dùng làm ngòi nổ.

Biên cảnh "Đêm Noel Vùng Dãy" mặc dù rất ngắn ngủi chỉ diễn ra trong vòng vài tiếng đồng hồ trong đêm 24-12-1978, nhưng nó đã đánh dấu một bước ngoặt của biên cảnh trại công sản miền Nam. Công an võ trang, quân đội và lực lượng chính trị xa của tỉnh Biên Hoà đã được huy động tới bao vây trại để chuẩn bị đàn áp. Cho thấy tầm mức và ảnh hưởng của việc này nó quan trọng như thế nào...

Nhóm ghi lại biên cảnh trên đây cho thấy đầy đủ mọi chi tiết, sau khi tôi mở đầu qua chương trình "HO" (đợt HO.2 cuối 1990), chúng tôi, tác giả viết bài này đã một năm công việc liên lạc với các biên cảnh tù nhân ở trại M và trại Úc, để gom góp, đúc kết một ngày thêm đầy đủ.

Chúng tôi rất vui mừng là đã được nhiều biên cảnh tù nhân khấp khởi bổ sung thêm cho tôi nay coi như đã tạm đủ.

### I.- Đôi dòng mở đầu.

Sau khi xé bỏ Hiệp Định Hoà Bình Ba Lê 1973, Công sản Bắc Việt xưa giờ nhét toàn bộ lực lượng võ trang chính quy vào sông Bến Hải vào công việc chính trị miền Nam, buộc Chánh quyền VNCH phải đưa hàng vô số người vào ngày 30-4-1975. Bên CS Hà Nội qua công cuộc Mặt Trận GPMN, cho lừa dắt cả quân, cán, chánh VNCH vào các trại tập trung để chiêu bài "Hội

## Đêm Noel Vùng Dãy núi Suối Máu (1978)

Viết bởi V. Sáu

Thư bày, 12 Tháng 11 2011 13:12

---

Tối 10 ngày ", đã rời trại thành công ngay từ khi sai không bán án sau đó.

Rõ ràng chúng ta, những người tù nhân chính trị đã bị chui đầu vào chiếc dây thòng lọng. Chúng ta đã tình nguyện tù... chứ có VC nào bắt buộc đâu

Vào giữa năm 1977, một số anh em thuộc thành phần đặc biệt là "ác ôn" bị "biên chế" đưa đến Trại tù Long Giao (T-11).

### II.- Những tác động tâm lý đưa đến "Đêm Noel Vùng Dãy núi".

Vào đầu năm 1978, Việt cộng ráo riết chuẩn bị lực lượng để xâm lăng Cao Miên. Trại Long Giao, chúng đưa các TNCT từ các T-11, T-12 & T-13 qua T-14 và T-15, để lấy cho đưa binh lính và thanh niên dân người Khmer bị chửi khỉ cho đến Khmer Đỏ. Đến khi chúng tuyển lựa các thanh niên Khmer thành lập lực lượng Quân đội Khmer chống Khmer Đỏ do Trung tá Heng Som Rong chỉ huy. Sau đó, ra Tết 1977, các TNCT bị phân tán hết, lập ra Bức, lập đi Xuyên Mộc, và lập đi Hồ C Môn.

Trong 3 năm đầu từ 1975 đến gần cuối năm 1978, tất cả khi vào trại ở Long Khánh cho trại Suối Máu, Tân Hiệp, đầu do quân đội chính quy miền Bắc VC thuộc Binh chủng Pháo binh và Phòng không (theo đúng luật quốc tế) và MTGPMN phụ trách giam giữ tù.

Những tối tháng 10-1978 thì lực lượng Quân đội (anh em gọi là trại Bò xanh) bàn giao quy định kiểm soát trại nội cho Công an (anh em gọi là trại Bò vàng). Trại trại Suối Máu, trong lúc giao thời, bị Công an mới tiếp nhận và tình hình trại tù nên còn thảnh thơi. Nhất là chế độ đặc biệt thành phần nhân sự các TNCT, cũng như chế độ thi đấu lập đặc biệt máy an-ten "chìm", cho nên tình hình sinh hoạt anh em trong trại rất tốt, hàng ngày anh em trại này chui qua trại kia tiếp nối...

Trại tù Suối Máu có gần nhà ga xe lửa, gần có tất cả 5 trại, gần : K1, K2, K3, K4 và K5 dính

## Đêm Noel Vùng Dãy núi Suối Máu (1978)

Viết bởi V. Sáu

Thư bày, 12 Tháng 11 2011 13:12

---

liên nhau kết thành hình chữ nhật, ngăn cách bởi 2, có chổ 3, lập hàng rào kẽm gai. Mũi trổ nhô trên dãi 2 ngàn TNCT. Xung quanh là vòng đai 3 lập kẽm gai và concertina rất kiên cố, mũi góc đầu có chòi canh cùn mọt. Doanh trại bên cái tù ở vòng đai ngoài. Sau giờ hành chính, bên quôn giáo ra view, các công trại đóng lại. Anh em TNCT bên trong dãi c &quot; do, thoải mái &quot; đi lại.

**1.- Tình hình thông tin & tuyên truyền :** Cũng trong dịp này, có nhiều tin tức bên ngoài lọt vào qua các thân nhân thăm nuôi, thớt hợp dân. Nhờ Liên Hiệp Quốc lên án VC vì phạm nhân quyền và đòi phóng thích tất cả các TNCT đang bị giam giữ, đáng thối cho các TNCT dãi c do đi dãi nh c tại các nãi c Tây phương và Hoa Kỳ. Các nãi c Tây phương và Hoa Kỳ sẵn sàng đón nhận và tái dãi nh c các gia đình TNCT...

Một khác, Trung Cộng là một thành viên giám sát của HĐ Paris với VN, cũng áp lực đòi VC thả TNCT mà họ gọi là các &quot;Nhân Kiêu&quot;.

Những tin tức trên đã làm bùng lên không khí sinh hoạt trong các trại tù CS. Anh em tù tin tãi ng rãi ng ngày do đã gãi n k...

Nhóm thu thập các tin tức, các anh em TNCT đầu dãi dò gia đình nên thu thập những tãi báo Anh ngữ, Pháp ngữ hay Hoa ngữ dùng làm giấy gói quà thăm nuôi. Anh em chuyển các tãi báo đó cho các bên sãi nh Anh, Pháp hay Hoa ngữ dãi ch ra tãi ng Việt. Sau đó tãi ng hợp lại rãi phôi biễn đi các K.

Có mấy anh em sĩ quan truyền tin, dãi c bên quôn giáo đầu nh sãi a radio. Khi sãi a xong không giao ngay, mà cãi kéo dài thối gian đầu lên nghe đài VOA, Úc, BBC... rãi cũng đúc kết tin tãi đem phôi biễn toàn các K. Ngoài ra, lũi dãi ng bên quôn giáo đầu rãi nhiũ radio hãi vào đầu lũi bãi phôi n thay cho radio của chúng, anh em sãi a lũi, rãi thối rãi tãi ng bãi phôi n đem đầu ngoài chuõng gà, mũi nũi mũi món, tãi dãi nh anh em đem rắp lũi nghe tin...

Tại K1, anh em có tãi chãi các toán &quot;du thuyết&quot;, hàng đêm xẽ rào qua các K khác đầu thuyết trình tin tãi thối sãi nóng bãi ng xuyên qua các tin tãi đã thu thập dãi c.

**2.- Chiϊn dãi ch dãi t an-ten.**

Chỉn dích đi t an-ten đợc chằm ngòi t K5. Nguyên nhân bùng nổ như sau :

Nhân khi bọn Công an vĩa vào tiếp thu trĩa, chúng liền cho mời tất cả các nhà giam conex thĩa hĩa anh em đang bị kĩa luật. Trong số này có Đĩa úy Ngô Quốc Viĩa t (phi công L.19 chuyĩa n qua An Ninh QĐ). Họu hĩa nhĩa ng anh em bị giam conex thĩa ra đĩa u kiĩa t sĩa c đi không nĩa i, phĩa i nhĩa bọn bè dĩa u vĩa trĩa i. Bọn thân cĩa Đ/U Viĩa t là Tr/U Trĩa n Mạnh Tôn, thĩa y Viĩa t thân hình quá tiĩa u tĩa y, mời mời Tôn kêu gĩa i anh em gom góp các loĩa i thuĩa c men cĩa n thiĩa t và nhĩa anh Mạnh Đĩa Phong có ngĩa chĩa u sẵn sóc cho cho Viĩa t.

Nhĩa ng trĩa c hĩa t, anh em đĩa Viĩa t ra giĩa ng tĩa m, vì tĩa lúc bọn giam cĩa c tĩa m rĩa a gì đĩa u. Trên đĩa ng tĩa i giĩa ng, đĩa t nhiên Viĩa t chĩa tay hô lên : &quot;Ê ! Thĩa ng đó nó bán tao&quot; !

Nhìn theo tay chĩa , Tôn chĩa y lĩa i chĩa có vài anh đang đĩa ng, và hĩa i mời tên : Ê ! Phĩa i bọn bán Viĩa t vào conex không?

Rĩa i cũng chĩa ng cĩa n sĩa trĩa lĩa i, xác nhĩa n có hay không, Tôn ra đòn túi bĩa i. Các bọn xung quanh thĩa y vĩa y cũng ùa vào đánh hĩa i đĩa ng. Giĩa a lúc ò y, bĩa t thĩa n có tiĩa ng quát cĩa a tên công an trên vĩa ng gác gĩa n đó : Các anh kia làm gì đánh ngĩa ò thĩa ?

Mĩa t anh bĩa nhanh trí trĩa lĩa i : Thĩa ng này ăn cĩa p gà, chúng tôi đánh nó.

Tên công an nghe thĩa , nói: Ăn cĩa p gà hĩa ? , đánh thĩa y mĩa nó đi !

Sau đó, anh em K5 hĩang máu, quay vĩa trĩa i lòng các tên an-ten khác trĩa ng trĩa luôn.

## Đêm Noel Vùng Duyên Tây Sĩ Máu (1978)

Viết bởi V. Sáu

Thư bày, 12 Tháng 11 2011 13:12

---

Khoảng một giờ sau, anh em bên K1 nghe tiếng nháo bên K5, bèn chạy ra hàng rào hỏi thăm. Rồi nhóm một số người làm tràn đê, K1 và các K khác, anh em tiếp được thành lập ra các "Ban Hành Động" để trực tiếp bố trí an-ten phía bên.

Thành phần Ban Hành Động các K như sau :

- Tiểu K1 : Trưởng Ban: Trần Đình Ngọc (Đ/U Dù), Nguyễn Ngọc Tiên (Tr/U khoá 24/ĐL), Nguyễn Văn Đợi (Đội mìn, Th/U KQ), Nguyễn Văn Xuân, tức Xuân Đợi liên, vì mìn liên mìn là tuôn ra một tràng nháo liên. Nhà 3 còn có Tr/U CB Đoàn Nguyễn Viêm, anh em đứng ngoài là Diêm... Vắng.

Tiểu K2 : Nguyễn Thành Tâm (Th/tá QN), Lê Thanh Hoàng Vân (Th/tá KQ), Trưởng Mìn Hùng (Th/U), Trần Văn Thuyền, Nguyễn Đợi Lo (K2.ĐH/CTCT/ĐL)...

- Tiểu K3 : Phan Phát Hiên, Trần Xuân Dũng (Th/t TQLC)...

- Tiểu K4 : Giang Văn Hải, Phí Lê Hùng, Động Thạch Tiên, tức Tiên D, Trần Kim Hải, tức Hải Bưu...

- Tiểu K5: có một lực lượng hành động đông tới 16 người : Tiểu Trung Hải (Tr/U trực thăng), Hải Việt Cảnh (Th/U TQLC), Phạm Ngọc Đông (Tr/U HQ), Nguyễn Văn Thuần (Tr/U Dù), Lê Văn (Tr/sĩ ANQĐ), Lê Hữu Đức (Th/U Dù), Đội Trưởng Thạch (Th/U), Nguyễn Hoàng Long, tức Long Sĩ a (Tr/U LDBK 81), Nguyễn Ngọc Chuyên (Lôi H), Nguyễn Thạch Hùng (Tr/U BĐQ), Động Xuân Bình, tức Bình Đợi Hàn (Tr/U BĐQ), Châu Đông Pha (Tr/U PB/SĐ3BB), Nguyễn Văn Rừng (Th/U Dù), Đội Văn Trình (Tr/U SĐ5BB), Trần Mạnh Tôn (Tr/U SĐ3BB). Còn thiêu một số người khác không nhớ tên.

## Đêm Noel Vùng Dãy tời Suối Máu (1978)

Viết bởi V. Sáu

Thư bày, 12 Tháng 11 2011 13:12

---

Tôi K1 trong đêm đó, có tôi 3 an-ten bị đánh nôm liệt không đi "lao động" nữa. Mất mùa sản xuất tù vù. Bên công an gọi lên hỏi tôi sao mất bị sản xuất như vậy? Cả ba anh đó nói rằng ban đêm đi cứu trợ t chân tế. Bên CA không tin, đem nhốt cả 3 vào conex. Hôm sau tôi đem cả 3 ra hỏi nữa. Như đã có chuồn bị trốn, mất anh nói là đã đánh nhau với anh kia. CA hỏi hỏi anh thế ba: Hai anh kia đánh nhau, còn anh thì sao? Anh nói ngay: Còn tôi thì như y vô can, tội tôi quá nên cũng bị đánh nôm !

Thư là bên CA đành thả cả 3 ra..

**Phương pháp trốn trại an-ten tời K1 :** Cả vào giờ nghỉ trưa đêm, mất toán 4, 5 anh em Ban Hành Động trốn trại nhà, cho tắt đèn (đèn bật buốc phải mở suốt đêm). Sau đó tôi trốn cả chôn nôm cả tên an-ten, bắt anh ta quỳ xuống nghe lệnh bên án. Sau đó đánh cho mất trốn, nôm hay như tùy theo tôi trốn.

Tôi trưa Ban Hành Động các K, các anh phải trách Ngoi V thối nát xuyên liên lạc với nhau, hỏi hỏi, trao đổi ý kiến. Việc hỏi hỏi phải có thể bàn vào ban đêm. Ban ngày truyền tin nhau bằng nói với qua các hàng rào, hoặc buốc trốn giờ vào mất hòn đá rồi ném qua hàng rào.

Ngoài nôm công tác trên, các buốc trình diễn văn nghệ buổi, với các chi đội đấu tranh qua các bên nôm chính huấn và các ca khúc được sáng tác trong tù. Tôi K5, anh em còn thực hiện được mất tờ báo viết tay, mang tên Đội san Phá Xiêm. Bìa do Nguyễn Văn Tiên (TK/Gia Đình) minh họa. Các trang trong có các họa sĩ Tâm Đen, Ngọc, v.v... Nội dung gồm có : Quan Điểm, T Cách của Sĩ Quan trong trại tù, 3 bên nôm, thơ và truyền ngôn... Đội san viết tay rất đẹp, dày khoảng 80 trang được trình bày và đóng rất khéo léo như mất đội san in, khâu gáy bìa dạng hoàng, và được chuyển tay nhau từ nhà này sang nhà khác.

Tất cả đã góp phần vào biên cảnh đêm Giáng sinh vùng dãy dãy khí phách, hào hùng, lịch sử có mất không hai trong các trại tù Công sản vào thời điếm đó !

### **III.- Đêm Giáng Sinh vùng dãy.**

Trong buổi không khí tưng bừng nhứt trên, anh em quy tụ để nhứt chực suốt đêm văn nghệ để mừng Giáng Sinh mừng Chúa ra đời tại K1 với sự phối hợp của Liên đội.

Để tránh tai nạn của bọn cai tù, anh em để ý chừa lối đi trên bàn thờ, cũng có thiếp lập hàng đá bông giấy bông, và các đồ trang trí... Công trình làm hàng đá, trang hoàng và nhứt tưng bừng Chúa do Trung úy HQ Đ. Văn Nghĩa (học sĩ điều khiển) với sự trợ giúp của Tr/úy CTCT Nguyễn Văn Giỏi, anh Bé (tu học), Nguyễn Văn Hoàng và Trần Xuân Rĩnh. Còn phần để kinh, nghi lễ do anh Chung (bác sĩ) phụ trách. Địa điểm là phía sau K1 giáp với K5.

Chức văn nghệ là "Hát Cho Quê Hương" với những bài ca Chính Huân, các bản "tù ca" để sáng tác trong tù, như "Khai Thiên Giáo" của Th/úy Lê Ngọc Diệp, "Hát Cho Người 3 Năm" của Th/sĩ KQ Thách, "Mặt Lười Nguyễn" và "Võ Hùng Quyển", như Phạm Hoàng Long...

Mặc dù anh em cố gắng không để gây ra tiếng động ồn ào, nhưng vì sự ồn ào quá đông, chui qua hàng rào liên tục, đôi khi quá hưng thú không kiểm soát tiếng reo vui và vỗ tay... cho nên chương trình vừa diễn ra đến hơn 1 giờ thì bị đình. Ban tổ chức toán 3 tên công an võ trang tập trung K1 vào. Thấy đình, các anh em các K khác với vàng rút lui chui qua hàng rào. Còn anh em K1 với bình tĩnh lập tức tập trung cuộc họp, nhưng chuyển qua nhạc Thánh Ca... mừng Giáng Sinh.

Bên công an xông lên bàn thờ, đập và ném đi tất cả đồ trang trí, máng cơm xuống đất, miệng hò hét kêu gọi tán, và bắt đi 3 anh đang phụ làm là Nguyễn Văn Bé (tu học), Nguyễn Văn Hoàng và Trần Xuân Rĩnh. Riêng anh Chung lập tức. Anh Chung (bác sĩ) mang kính cận trên người, anh em gọi là Chung Mù, có tài chơi guitar và hát các bản nhạc sáng tác sau 75 ngày tù, rất hay, rất xúc động....

## Đêm Noel Vùng Dãy núi Suối Máu (1978)

Viết bởi V. Sáu

Thư bày, 12 Tháng 11 2011 13:12

---

Khi bọn công an đến 3 người bị bắt rút lui, mặt đám đông các anh em cũng bối rối theo chúng. Chúng có vẻ hoảng sợ miêng hò hét bỏ giết. Anh em vẫn tỉnh táo, cứ bối rối theo áp sát chúng. Tên trộm trốn có vẻ luống cuống, miêng vờ hét, chân bối rối lùi, chĩa súng lên trời nổ tung phát... cho đến khi lết ra khỏi công trường.

Liền đó, anh em Ban Hành Động tiếp hợp anh em lại quy tụ đoàn liên kết cùng các K, tiếp tục ngay mặt cuộc biểu tình bắt bỏ động đòi trả 3 anh em bị bắt vờ. Tất cả 5 K đứng thành quy tụ đoàn tiếp trung biểu tình người trốn cấn trả lại công an K. Anh em đứng đầu và đứng hát Thánh Ca đêm Giáng Sinh. Điệp khúc Đêm Đông Lành Lành Chúa Sinh Ra Đấng đấng đứng lo lắng ngân vang dài, âm thanh bay vút lên cao... hào khí ngất trời !

Bọn cai tù lộ ra mặt. Chúng hốt hoảng, lập huy động lực lượng vũ trang cấn huy bao vây trời. Động thổi kêu gọi lực lượng Biên Hòa tăng viện với xe tăng rần rần bao vây trời. Bên trong anh em nghe bọn công an vờ a chửi rủa rập bên ngoài vờ a chửi thề : Đ.M. chúng nó ! Đưa nào cũng "đồ o" cấn ! Chúng nó toàn hát "Chúa" cấn ! Chúng lại cho nổ vài loạt súng đả liên rả lên sát mái nhà nghe loảng xoảng, lửa xẹt tung toé, mặt nhìn vắng khắp nơi làm mặt anh K4 bối rối ngẩn ngơ. Tình hình thật là căng thẳng thật dễ khó tránh khỏi đổ máu. Nhưng tất cả anh em đều bình tĩnh, cứ tiếp tục hát, bắt chấp tiếng loa kêu gọi giết cấn a bọn công an.

Anh em trong này cũng bối rối loay hoay trời lại. Kêu gọi nhà cầm quyền trả hãy thề 3 người bị bắt ra, anh em sẵn giết giết ngay. Người cầm loa gọi là Tr/úy Nguyễn Năng H, ở nhà 7, K1. Cuộc trao đổi qua lại mặt lúc. Anh em Ban Động Diến Liên Kết tiếp lại, đưa ra quy tụ đoàn cuộc cùng, phát loa nói: Động thổi thổi chí, anh em sẵn giết giết trốn cấn. Nhưng 15 phút sau, nổ 3 người bị bắt tù không đả cấn thề ra, anh em tiếp hợp biểu tình trời lại.

Bọn công an đứng ý. Động 15 phút sau thì cả ba anh Bé, Hoàng và Rĩnh đều đả cấn thề ra. Lúc đó vào khoảng 3 giờ sáng.

Thề là Quân Ta Đã Toàn Thắng!



#### **IV.- Bên Công an trở thù.**

Với những lợi ích của các TNCT không có mặt trực tiếp trong tay, đã làm cho bên công an vô cùng tức giận vì bị thất bại nhục nhã. Tên trưởng trại hung hãn của K1 bay chích ngay ngày hôm sau, thay thế bằng một tên khác có vẻ có bên lãnh, nhiệm vụ kinh nghiệm hơn trong ngành. Bên chúng bắt đầu ra đòn thù.

Có lẽ vì phong trào chống an-ten của K5 bộc phát quá mạnh, trưởng trại các an-ten ngay giữa ban ngày nên đã bị bên an-ten nhận diện. Mặt khác, các anh em K5 lợi công khai thành lập Ban Địch Diệt, nên bên cai tù dễ dàng nắm tên danh sách các anh em Ban Hành Động.

Sau đêm Noel được 2 tuần, với lý do mặt Ban Địch Diệt K5 ra Bộ Chỉ Huy trại để thảo luận về việc chuyển Tội 79 cho các anh em trại. Bên chúng không chừa và bắt đi anh em để bắt đầu gồm có: Tr/Tá Lê Kim Ngân (Nha Quân Pháp), Th/U Địch Văn Trình, Th/Tá Trưởng Tù (BK.81), Tr/Úy Đặng Ngọc Anh (HQ), Đ/Úy Lê Hoàng Anh và Trung sĩ Lê Văn.

Ngay sau đó, bên Trưởng Miền Bắc Tôn liên thông báo cho các K khác biết.

Một tuần sau, bên công an lợi bắt đầu 2 (K5) gồm 6 người: Tr/U Phạm Ngọc Đông (HQ), Tr/U Lê Hữu Đức (Dù), Th/U Trưởng Thủ Đức, Th/U Nguyễn Văn Thọ (Đ), Tr/U Nguyễn Thủ Hùng (BĐQ), Địch tá trưởng sĩ Nguyễn Văn Đông.

Cũng như liên lạc, ch/hưu Tôn báo động cho các K khác.

## Đêm Noel Vùng Dãy tời Suối Máu (1978)

Viết bởi V. Sáu

Thư bày, 12 Tháng 11 2011 13:12

---

Cũng trong đợt này, tời K1 chúng bắt Tr/U Dông C (Toà Án Quân sự).

Một tuần sau nữa, vào ngày Thứ Ba 23-1-1979, nhằm ngày 28-12 Âm lịch, bọn công an lại mời 12 anh em K5 ra Bộ Chỉ Huy... rồi bắt đưa vào Khám Chí Hoà như các anh em đợt trước. Đợt này gồm có: Tô Trung Hải, Nguyễn Văn Rồng, Nguyễn Mạnh Quỳnh, Châu Đông Pha (Hải Angola, Tr/U KQ), Th/U Rồng (Dù), Th/U Quỳnh, Đ. Trường Thọ (Th. Mạnh) và Trần Mạnh Tôn (Tr/U).

Cùng trong đợt này, tời K1 chúng bắt T/U Võ Văn Sáu. Chúng bắt một SHH đưa lên xe buýt cùng trước, nên không biết ai lên sau.

Khi lên xe, anh em không biết mình đi đâu. Chẳng tời nào, anh em được mở mắt ra, mời hay mình bắt đưa vào Khám Lớn Chí Hoà, giam ở Khu E-D dành cho các tù phạm chính trị ..

Sau khi vào Chí Hoà được 5 tháng, bọn giám sát hôm nghe có nhiều tiếng chân rầm rập ngoài hành lang, anh em nằm xuống nhìn qua khe cửa, mời hay bọn cai tù đưa thêm một số "em mới"; tời Suối Máu đưa lên như Huỳnh Văn Bá V (Đ/úy), Nguyễn Trường Nghĩa (Th/tá), Hoàng Trai (Tr/Tá), Trần Văn Sơn (Tr/u HQ), Trần Đình Ngọc (Đ/U), Nguyễn Bá Tấn (Th/tá), Nguyễn Ngọc Tiên, Trần Xuân Rĩnh (Đ/U), Nguyễn Văn Bé, Lê Ngọc Diệp (Th/U), Nguyễn Văn Đ (Th/U KQ), Tuấn Dù (Th/u)...

Thứ đo lường thâm độc này của VC quyết nhiên có tác dụng. Một số anh em nghi ngờ các anh em được đưa kia là đã "phản bội"; bán đứng anh em. Một số anh khác thì tưởng ngất, nên trúng kế, đã khai nhận anh em trong Ban Hành Động còn sót tên!

Sau đợt 2, bọn công an cũng cho một số anh có tên được thả từ trước còn lại và bắt các anh em Ban Hành Động sau cùng đưa lên Chí Hoà !

## Đêm Noel Vùng Dãy tời Suối Máu (1978)

Viết bởi V. Sáu

Thư bày, 12 Tháng 11 2011 13:12

---

Đến cuối tháng 10-1978 (ngày 22 hay 23), toàn bộ anh em đang nhốt ở Chí Hoà trên 30 mùng bọ đã ra ngoài trại A.20 Xuân Phược (Phú Yên), cách ga xe lửa La Hai khoảng 15 cây số đường chim bay. Đó là nơi trại VC dùng làm một khu an dưỡng quân.

Có đi u, trại VC khi anh em chuyển lên Xuân Phược 3 ngày, bọn công an lại hỏi thêm một mùng "em mùng" tời Suối Máu lên Khám Chí Hoà. Rồi sau cùng trại VC đã đưa lên Xuân Phược một lều.

Trong số những "em mùng" đợt cuối cùng này bao gồm hầu hết các anh em trong Ban Hành Động đã lết lết sau 2 đợt húc tập Okinawa. Những trong số này cũng có vài phởn tin an-ten, nên anh em thức mùng. Một anh bạn bèn giở thích :

- Tời vì tời công an nó bắt tời tui khai báo hoải, tời tui tời quá, nên khai luôn hầu hết mùng y những an-ten vô. Bời vờ y tời nó mùng trại VC cái vinh đờ cùng đi theo tời mình lên đây !

Nghe tời đây anh em mùng vờ lờ, bắt cời : À... thì ra vờ y !

Tời đây chúng tôi xin tóm tắt thúc câu chuyện "Đêm Noel Vùng Dãy" . Sau đó, những hình ảnh của anh em Sĩ Quan QLVNCH, tời trại tù Xuân Phược. Đờc biệt là vờ cời p súng công an đờ đào thoát của bời tay súng oai hùng: 6 người bời hy sinh: Đ/ý Đờng Ly Thông (Trờng Anh Ngờ QĐ), Đ/ý Nguyờn Văn Bờu (TQLC khoá 25 VBĐL), Nguyờn Hờng Quân (Chiêu Hờ i), Nguyờn Văn Minh (TQLC), Tr/ý Nguyờn Huy Đờc, Tr/ý Nguyờn Lờu Úy (F5E), chờ mình Đ/ý Lê Thái Chân (Pháo binh Dù) sờng sót, bời bắt lờ đi tù 18 năm hiờn đờ nh cờ ở bang New York.

**V. Sáu**